

# โครงการ XCMG Apprentice สร้างผู้นำแห่งอนาคต ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง

โครงการ XCMG Apprentice ซีซั่นที่ 3 ได้ให้การต้อนรับผู้ฝึกงาน 5 คนจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมฝึกงานในโปรเจกต์ “One Week CEO” โดยทุกคนได้สัมผัสกับ XCMG ผ่านมุมมองของผู้บริหาร ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองซูโจว ประเทศจีน

ผู้ฝึกงานทั้ง 5 คนจากสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ รัสเซีย มาเลเซีย และแอลจีเรีย ได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 คน จาก 58 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ซึ่งนับว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 2 ซีซั่นแรก

คุณหลิว เจียนเฉิน รองประธาน XCMG และผู้จัดการทั่วไปบริษัท XCMG Import & Export Co., Ltd. กล่าวว่า “โครงการฝึกงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสกับประสบการณ์หลากหลายรูปแบบจากการดำเนินงานของ XCMG ตั้งแต่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ไปจนถึงการบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาในระดับเวิร์ลด์คลาส โดยผู้ฝึกงานได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้จากมุมมองของผู้บริหาร และเราเชื่อว่าผู้บริหารแห่งอนาคตทั้ง 5 คนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยม หลังจากได้สัมผัสระบบการผลิตระดับไฮเอนด์ เทคโนโลยีสุดล้ำ และจิตวิญญาณของผู้ประกอบการด้วยตัวเอง”

โครงการนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะการทำงาน จึงมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกงานได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันของ XCMG โดยทุกคนได้เข้าร่วมการจำลองการเจรจาด้านการตลาดระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ “Belt and Road” รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การบูรณาการการวิจัยและพัฒนาระดับโลก และการพลิกโฉมการผลิตอัจฉริยะ ร่วมกับคุณหวัง หมิน ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ XCMG รวมถึงผู้บริหารอีก 8 ท่านจาก XCMG และบริษัทต่างๆ ในเครือของ XCMG

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เยี่ยมชมอาคารโรงงานแบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง รวมถึงห้องทดลองการสั่นสะเทือนและเสียงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อีกทั้งยังได้ทดลองใช้เครื่องจักรก่อสร้าง LW1200K ซึ่งเป็นรถตักขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในศูนย์วิจัยและพัฒนา

โครงการ XCMG Apprentice เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกงานจากทั่วโลกได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวบริษัท เทคโนโลยีสุดล้ำของบริษัท และอิทธิพลของบริษัทบนเวทีโลก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และเป็นการโปรโมทวัฒนธรรมจีนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างด้วย

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 74 ปี และปัจจุบันรั้งอันดับ 8 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 177 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.xcmg.com](http://www.xcmg.com) หรือเพจ XCMG ทาง Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn และ Instagram